

# Nhiều cơ hội mở ra trong hợp tác đầu tư giữa Thái Bình và Nhật Bản

Chuyến xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản từ ngày 5 - 10/11/2022 của đoàn công tác tỉnh Thái Bình do đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã thành công tốt đẹp. Qua các buổi làm việc, nhiều thông điệp hợp tác đầu tư đã được đưa ra, tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy, mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thái Bình và Nhật Bản trong các lĩnh vực mà Thái Bình đang ưu tiên thu hút đầu tư.

Đây là chuyến xúc tiến đầu tư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước Việt Nam và Nhật Bản nói chung, nhân dân Thái Bình và nhân dân Nhật Bản nói riêng trong suốt 50 năm qua. Trong chuyến công tác này, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đăng Xuân, Trưởng phòng Thí nghiệm sinh lý thực

ật và Hóa sinh, Đại học Hiroshima (Nhật Bản) đã hỗ trợ tích cực kết nối với các đối tác, các doanh nghiệp để đoàn công tác của tỉnh gặp gỡ, giới thiệu về tiềm năng, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh cũng như cam kết của lãnh đạo tỉnh đối với việc hỗ trợ các nhà đầu tư Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư và triển khai đầu tư tại Thái Bình.

Bà Phan Thị Châm, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng cho biết: Doanh nghiệp chúng tôi rất vinh dự được tham gia chuyến xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản vừa qua, đặc biệt được tiếp xúc gặp gỡ, trao đổi với các đối tác Nhật Bản tại hội nghị "Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thái Bình". Từ đó chúng tôi có cơ hội giới thiệu, quảng bá các sản phẩm của doanh nghiệp và chúng tôi rất vui mừng khi các doanh nghiệp Nhật Bản sử dụng và đánh giá cao các sản phẩm của Bảo

Hưng. Chúng tôi hy vọng tình tiếp tục tổ chức nhiều cuộc xúc tiến đầu tư như thế này tại nhiều quốc gia để các doanh nghiệp có cơ hội hợp tác, giới thiệu các sản phẩm của mình với doanh nghiệp nhiều nước trên thế giới.

Ông Vũ Mạnh Hoàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hưng Thịnh Phát đánh giá: Chuyến xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản đã mang lại hiệu quả và rất bổ ích cho các doanh nghiệp trong tỉnh, mở ra cho các doanh nghiệp cơ hội hợp tác đầu tư, đồng thời mời gọi được các doanh nghiệp Nhật Bản sang hợp tác, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Thái Bình.

Trong chuyến công tác này, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các thành viên đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với lãnh đạo Công ty Tokyo Gas và Công ty Điện lực Bắc Kyushu. Đây là 2 đơn vị có quy mô hoạt động,

tầm ảnh hưởng lớn ở nhiều quốc gia trên thế giới và đã hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam khảo sát, nghiên cứu đầu tư vào tỉnh Thái Bình dự án nhà máy nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) với quy mô công suất giai đoạn 1 là 1.500MW. Đoàn cũng đã làm việc với Tập đoàn Satake, đơn vị hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed phát triển hoạt động chế biến lúa gạo tại Việt Nam. Ông Trần Mạnh Bảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed cho biết: Satake là tập đoàn toàn cầu với 125 năm kinh nghiệm, chuyên sản xuất và phân phối các loại máy móc, thiết bị nông nghiệp và đưa ra các giải pháp xử lý lương thực thực phẩm. Họ có đầy đủ kinh nghiệm, trình độ kỹ thuật tiên tiến, hiện đại thực hiện quy trình từ canh tác đến chế biến, bảo quản sản phẩm, nghiên cứu chọn lọc giống. Thái Bình Seed đã chọn đơn vị này để hợp tác đầu tư và đã có biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai bên. Điều rất mừng là lãnh đạo Công ty Satake đã cam kết ngay sau chuyến công tác này sẽ đến Thái Bình để khảo sát thiết kế



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà lưu niệm lãnh đạo Tập đoàn Satake và Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đăng Xuân.

xây dựng nhà máy chế biến lúa gạo, xác định vùng nguyên liệu sản xuất cho nhà máy.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đăng Xuân, Trưởng phòng Thí nghiệm sinh lý thực vật và Hóa sinh, Đại học Hiroshima (Nhật Bản) - người cùng các đồng nghiệp đã phát hiện tiềm năng công nghệ của các hợp chất momilactone A và B (MA và MB) chiết xuất từ lúa gạo đánh giá: Thái Bình là một trong những vùng trọng điểm sản xuất lúa gạo của Việt Nam, nhân dân có truyền thống và trình độ thâm canh rất cao.

Chúng tôi đã hợp tác với Thái Bình Seed nghiên cứu, tạo ra giống lúa có hợp chất momilactone A và B để ngăn ngừa ung thư, tốt cho sức khỏe con người. Chúng tôi thấy rằng Thái Bình là địa phương có vị trí địa lý và hệ thống giao thông thuận lợi, trình độ dân trí cao. Qua chuyển công tác của đoàn, các doanh nghiệp Nhật Bản đang rất quan tâm đến Thái Bình, mong muốn được đến Thái Bình tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư. Vì vậy, tình cảm quan tâm từ chúng tôi hơn nữa các chuyến xúc tiến đầu tư tại nước ngoài. Hàng năm tổ chức hội nghị

gặp gỡ doanh nghiệp nước ngoài để giới thiệu tiềm năng, chính sách thu hút đầu tư, tạo ra cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc giữa các nhà lãnh đạo tỉnh, các doanh nghiệp trong tỉnh với các doanh nghiệp nước ngoài, từ đó đưa được nhiều sản phẩm của các doanh nghiệp trong tỉnh ra thị trường quốc tế đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh.

Đối với tỉnh Thái Bình, nhiều năm qua Nhật Bản là đối tác tin cậy, quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Sau chuyến xúc tiến đầu tư tiếp tục có những ký kết được thực hiện, nhiều cơ hội hợp

tác đầu tư giữa tỉnh Thái Bình, doanh nghiệp của tỉnh với các doanh nghiệp và đối tác Nhật Bản được mở ra. Đây cũng là tiền đề quan trọng để thời gian tới các doanh nghiệp Nhật Bản đến Thái Bình tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực, góp phần làm cho mối quan hệ tác hợp tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản và quan hệ hợp tác phát triển giữa tỉnh Thái Bình với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Nhật Bản ngày càng phát triển.

MANH CƯỜNG

# Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thái Bình đạt chuẩn

Tiến sĩ NGUYỄN ĐỨC LUẬN  
Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thái Bình

Sau 65 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, Trường Chính trị tỉnh Thái Bình đã đạt được nhiều thành tựu, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Trong bối cảnh mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn, nâng cao chất lượng cán bộ cho tỉnh, Trường Chính trị tỉnh Thái Bình phấn đấu xây dựng thành công trường chính trị chuẩn đúng thời hạn, tiếp tục đưa Trường phát triển, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, Tỉnh ủy Thái Bình đã chủ trương thành lập các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trường Đảng tỉnh được thành lập tháng 9/1957; Trường Hành chính tỉnh cũng thành lập năm 1957 và Trường Lý luận chính trị tại chức được thành lập tháng 11/1971. Do yêu cầu xây dựng, phát triển Trường Đảng tỉnh và nhằm tăng cường, thống nhất sự lãnh đạo của Tỉnh ủy với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tháng 3/1988, Trường Lý luận chính trị tại chức sáp nhập vào Trường Đảng tỉnh. Năm 1994, Ban Bí thư ra Quyết định số 88-QĐ/TW thành lập trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; do vậy, ngày 24/11/1994, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết định số 10-QĐ/TU về việc thành lập Trường Chính trị tỉnh Thái Bình trên cơ sở hợp nhất Trường Hành chính tỉnh và Trường Đảng tỉnh.

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, đổi mới với nhiều gian nan, thử thách, từ sự thiếu thốn về đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất của những ngày đầu mới thành lập; sự khốc liệt của chiến tranh khi đế quốc Mỹ leo thang phá hoại miền Bắc mà tỉnh Thái Bình là một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt của địch, với tinh thần "Cách mạng tiến công", "Tất cả cho sản xuất và sẵn sàng chiến đấu", cán bộ, giảng viên, học viên của Trường đã vượt qua gian khổ, khắc phục khó khăn, động viên, giúp đỡ nhau giảng dạy, học tập đạt kết quả tốt. Từ một cơ sở đào tạo mà toàn bộ giảng viên đều là giảng viên kiêm chức. Trường đã từng bước xây dựng được đội ngũ giảng viên có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh. Đội



Hội nghị tuyển sinh Trường Chính trị tỉnh Thái Bình năm 2022.

ngũ giảng viên của Trường luôn tận tụy, tích cực đổi mới nội dung, chương trình và nâng cao chất lượng giảng dạy. Trường Chính trị tỉnh Thái Bình đã đào tạo, bồi dưỡng được hàng nghìn lượt cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phục vụ công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Sau khi công tác tổ chức và hoạt động của Trường được ổn định, từ năm 1997 - 1999, khó khăn lại ập đến do tình hình chính trị ở 264/285 xã trong tỉnh mất ổn định. Tại thời điểm đó, Trường có 1.270 học viên là cán bộ xã, phường, thị trấn phải nghỉ học và trên 1.000 học viên là cán bộ của các xã, ban, ngành, huyện, thành phố được điều động về cơ sở tham gia giải quyết công việc. Mặc dù vậy, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường vẫn quyết tâm giữ trường, giữ lớp, bám sát thực tiễn ở cơ sở, nghiên cứu những tình huống gây mất ổn định trên các lĩnh vực để hướng dẫn học viên xử lý, giải quyết. Từ năm 2000, Trường tiến hành đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy với phương châm "Thầy chủ đạo, trò chủ động", "Lý luận

gắn với thực tiễn, nghiệp vụ và xử lý tình huống", "Lấy người học làm trung tâm",... giảng viên đã kết hợp sử dụng nhiều phương pháp, phương tiện dạy học tích cực, hiện đại. Do vậy, chất lượng giảng dạy và học tập của Trường được nâng cao rõ rệt; quy mô đào tạo hàng năm được giữ vững từ 35 - 40 lớp với trên 3.000 học viên.

Những thành tựu Trường Chính trị tỉnh Thái Bình đã đạt được trong 65 năm qua rất đáng phấn khởi và tự hào. Trường đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1987), hạng Nhì (năm 1995), hạng Nhất (năm 1999), Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2003)... và nhiều bằng khen của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Đặc biệt, năm 2004, Trường vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: "Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới" và năm 2007 được Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì. Từ năm 2015 đến nay, Trường Chính trị tỉnh Thái Bình được đón nhận nhiều hình thức khen thưởng: bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (năm 2016), bằng khen của Giám đốc

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (năm 2017), cờ thi đua của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (năm 2018), cờ thi đua của UBND tỉnh (năm 2019); 22 lượt cán bộ, giảng viên được các cấp, các ngành khen thưởng. Đây là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn đối với toàn thể cán bộ, giảng viên của Trường.

Thực hiện Quy định số 09-QĐ/TW, ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh Thái Bình đã tiến hành sắp xếp lại bộ máy, tổ chức, bảo đảm theo quy định chung. Toàn trường có 5 khoa, phòng với tổng số 50 cán bộ, giảng viên và lao động hợp đồng; đội ngũ giảng viên có 33 đồng chí, trong đó, 15/33 đồng chí là giảng viên chính; 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ, trong đó có 1 tiến sĩ, 2 nghiên cứu sinh và nhiều đồng chí có 2 - 3 bằng đại học. Trong điều kiện còn không ít khó khăn như sự thay đổi lãnh đạo Trường, dịch Covid-19, những tác động phức tạp của mặt trái cơ chế thị trường... nhưng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường vẫn luôn giữ gìn đạo đức, lối sống trong

sạch, lành mạnh, thực hiện đạt và vượt định mức các nhiệm vụ được giao. Hàng năm, Trường thực hiện hàng chục đề tài khoa học cấp khoa, cấp trường; nghiên cứu từ một đến hai đề tài khoa học cấp tỉnh. Các đề tài khoa học đều thiết thực, trực tiếp phục vụ cho công tác của cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trong tỉnh. Mỗi năm Trường tổ chức từ 2 - 3 hội thảo khoa học cấp trường; xuất bản 2 bản tin Thông tin Lý luận và thực tiễn. Năm 2022, Trường xuất bản tập bài giảng "Kinh nghiệm xây dựng và phát triển tỉnh Thái Bình" phục vụ dạy và học chương trình trung cấp lý luận chính trị; nghiệm thu thành công đề tài khoa học cấp tỉnh về "Nghiên cứu đề xuất giải pháp đẩy mạnh tích tụ và tập trung ruộng đất cho phát triển nông nghiệp hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thái Bình"; tổ chức 3 hội thảo khoa học và triển khai cuộc thi viết chính luận khoa học về "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát động; tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng vào các văn bản, chỉ thị, nghị quyết theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Nhiều giảng viên của Trường có bài viết đăng trên báo, tạp chí trung ương và của tỉnh. Trang thông tin điện tử của Trường từng bước đổi mới về nội dung, cập nhật thông tin kịp thời; công tác tuyển sinh, mở lớp luôn đạt và vượt chỉ tiêu; nền nếp, kỷ cương quản lý học viên được duy trì. Trường Chính trị tỉnh Thái Bình được biết đến là một trong những đơn vị kỷ cương, nền nếp trong giảng

dạy, học tập, được các thế hệ học viên tin nhiệm. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Trường vẫn còn những hạn chế nhất định như: Đội ngũ giảng viên vẫn còn một số tiêu chí chưa đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn; công tác bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới theo chuyên ngành, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ theo chức danh chưa tương xứng với tiềm năng của Trường. Công tác đánh giá chất lượng, hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng chưa được quan tâm đúng mức. Một số nhiệm vụ nghiên cứu khoa học chất lượng chưa cao; còn thiếu sự gắn kết giữa nghiên cứu, tổng kết thực tiễn với tham mưu cho cấp ủy, tham quyền ban hành các chủ trương, nghị quyết về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; chưa biên soạn được nhiều sách chuyên khảo, tham khảo chuyên kỹ yếu hội thảo khoa học phục vụ đào tạo, bồi dưỡng. Các phong trào thi đua mới chỉ tập trung vào các dịp cao điểm, ngày lễ, ngày kỷ niệm, chưa mang tính thường xuyên, liên tục; văn hóa trường Đảng chưa được xây dựng thành nếp sống trong cán bộ, viên chức và học viên. Cơ sở vật chất của Trường còn khó khăn, một số hạng mục xây dựng từ những năm 1980 đã xuống cấp, việc sửa chữa còn chắp vá, chưa đồng bộ, các phòng học chủ yếu được cải tạo nên không bảo đảm tiêu chuẩn; chưa có đủ phương tiện dạy học theo phương pháp hiện đại.

Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thái Bình phát triển hơn nữa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thời gian tới, Trường quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, nỗ lực phấn đấu xây dựng Trường đạt chuẩn đúng thời hạn. Bám sát các tiêu chí của Trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trường đã khảo sát, phân tích thực trạng, đánh giá toàn diện các mặt, xây dựng và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Đề án Trường Chính trị tỉnh Thái Bình đạt chuẩn. Theo đó, phấn đấu đến hết quý IV/2024 Trường Chính trị tỉnh Thái Bình đạt

chuẩn mức 1 và hết quý IV/2028 đạt chuẩn mức 2. Xác định việc xây dựng trường chính trị đạt chuẩn là khâu đột phá trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn hiện nay, Trường đã rà soát những tiêu chí còn thiếu của chuẩn mức 1 và mức 2 để lên phương án, kế hoạch thực hiện, bảo đảm tiến độ, lộ trình phù hợp, kịp thời; chú trọng thực chất, không chạy theo thành tích, hình thức.

Đối chiếu với các tiêu chuẩn về trường chính trị chuẩn mức 1, để đạt được mục tiêu, trong 3 năm (2022 - 2024), Trường huy động và tập trung mọi nguồn lực để hoàn tất bổ sung một số tiêu chí còn thiếu, bao gồm: Đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị cho 12 giảng viên; bồi dưỡng kiến thức kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho 25 giảng viên; đề nghị nâng ngạch lên giảng viên chính cho ít nhất 8 cán bộ lãnh đạo khoa, phòng và giảng viên; tổ chức biên soạn, xuất bản bộ sung bản tin Thông tin Lý luận và thực tiễn; sách tham khảo, chuyên khảo; tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh; tăng cường số lượng các lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung... Từ nay đến năm 2028, Trường cần đào tạo thêm ít nhất 8 giảng viên có trình độ tiến sĩ; hoàn tất các điều kiện để xuất thẳng nâng lên giảng viên cao cấp cho các chức danh, bảo đảm tỷ lệ theo quy định. Để xuất cấp có thẩm quyền quy hoạch xây dựng tổng thể Trường; tháo dỡ một số hạng mục cơ sở vật chất đã cũ, hỏng, hết thời gian khấu hao; xây dựng mới tòa nhà chức năng tổng hợp, bao gồm: khu làm việc của Ban Giám hiệu, các khoa, phòng; các phòng học, phòng họp, phòng chức năng, nghiệp vụ; xây dựng mới căng tin; nhà đa năng và nâng cấp các hạng mục cơ sở vật chất đang có.

Hai là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; coi trọng đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy và học tập. Giảng viên tiếp tục học tập nâng cao trình độ; chuyên tâm nghiên cứu, cập nhật văn kiện, nghị quyết, chính sách, pháp luật; coi trọng nghiên cứu thực tế để tạo ra những bài giảng hấp dẫn, những bài viết, đề tài khoa học có giá trị thực tiễn cao. Nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ giảng viên, bảo đảm

số lượng, cơ cấu, phù hợp; trau dồi bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng. Đối với người học, cần giúp học viên xác định rõ ràng và đúng đắn động cơ, mục đích, tinh thần, thái độ học tập để trên cơ sở đó sắp xếp công việc một cách khoa học, hợp lý, dành thời gian cho học tập trên lớp và tự học để sau khi ra trường, biết vận dụng kiến thức đã học vào công tác một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo và có hiệu quả; đề xuất những giải pháp thiết thực với địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác của Trường. Cán bộ, viên chức, người lao động cần có ý thức và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; tôn trọng, chu đáo trong công tác phục vụ. Giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", thủy chung với các thế hệ đi trước; tình cảm, gắn bó với đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan, đơn vị; xây dựng mối quan hệ mật thiết với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh, với các trường chính trị cấp tỉnh trên toàn quốc. Tranh thủ nguồn kinh phí đầu tư của tỉnh và tiết kiệm chi tiêu ngân sách, tăng cường công tác xã hội hóa để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật của Trường. Bổ sung trang thiết bị dạy, học, thư viện đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập, quản lý; nâng cấp cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng phục vụ của dịch vụ căng tin cho phù hợp và hiệu quả hơn trong điều kiện hiện nay. Làm tốt công tác xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức, người lao động; phấn đấu xây dựng Đoàn bộ, cơ quan, tổ chức Công đoàn, Hội Cựu chiến binh Trường trong sạch, vững mạnh toàn diện. Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, trường, phó các khoa, phòng phải là những người thực sự gương mẫu, đoàn kết thống nhất, luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cố gắng vượt khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học với chủ đề "Chủ động - Đồng bộ - Đột phá - Kỷ cương - Chất lượng - Hiệu quả" do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động.